

Đời Sống Đấng Christ

Chúa Giê-xu Ban Đấng Giúp Đỡ Giăng 14:12-18, 25-31

Câu Gốc
Thiếu Nhi

“Ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ... chớ bối rối và đừng sợ hãi” Giăng 14:27

Câu Gốc
Nhi Đồng

“Ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi” Giăng 14:27

Câu Chuyện
Kinh Thánh

Đây là phần tóm lược câu chuyện Kinh Thánh để giúp thêm cho bạn khi chuẩn bị. Trong thời gian nghiên cứu cá nhân, dùng phần tóm lược như là sự hướng dẫn, và ghi chú để giúp cho bạn chuẩn bị cho bài học. Xin đừng đọc phần này cho các em.

Có bao giờ em quan tâm đến ai đó mà người đó sắp ra đi không? Em cảm thấy thế nào? Hơi buồn phải không? Cảm thấy mọi việc sau đó có khác đúng không? Chắc hẳn em đã gặp khó khăn khi làm những việc mà trước đây em và người đó luôn làm chung với nhau, kể cả những việc bình thường.

Các em có nhớ rằng Chúa Giê-xu sắp phải rời các môn đệ Ngài không? Ngài sắp trở về thiên đàng, Ngài sắp phải chết. Chúa Giê-xu biết rằng các môn đồ Ngài sẽ cảm thấy giống như em đã cảm nhận khi một người đặc biệt mà em yêu quý ra đi. Đối với Chúa Giê-xu, các môn đệ Ngài rất quan trọng và đối với họ Ngài cũng rất quan trọng nữa. Mọi việc họ đã làm trong suốt ba năm qua, họ đều làm với Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu muốn giúp đỡ họ. Ngài muốn khích lệ họ, ngay cả trước khi bất cứ việc gì xảy ra. Vì vậy, trong khi họ vẫn còn ở trong phòng cao đó, nơi mà họ đã ăn tối và được rửa chân, Chúa Giê-xu, sau khi bảo với họ rằng Ngài sẽ sắm sẵn một chỗ trên thiên đàng cho họ, Ngài tiếp tục tái khẳng định với họ.

Chúa Giê-xu bảo các môn đệ Ngài rằng họ sẽ vẫn có thể tương giao với Ngài, nói chuyện với Ngài; không giống như họ từng làm, nhưng qua lời cầu nguyện, theo cách mà Chúa Giê-xu nói chuyện với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu còn bảo họ rằng họ sẽ có khả năng làm những việc lạ lùng hơn những việc Ngài đã từng làm nữa! Nhưng làm sao việc này có thể được? Làm thế nào những con người không hoàn hảo lại có thể làm được những việc lớn lao hơn một Chúa Giê-xu toàn hảo? Chúa Giê-xu trả lời họ trước khi họ kịp hỏi. Câu trả lời của Chúa Giê-xu là thế này, "Bởi vì Ta trở về cùng Đức Chúa Trời, Cha của Ta." Nhưng điều ấy có nghĩa gì? Điều ấy giải thích như thế nào về việc thế nào mười một người này lại có thể

Mục Đích
Bài Học

Giúp hiểu rằng quyền năng của Đức Chúa Trời có hiệu lực trên Chúa Giê-xu thì cũng có hiệu lực trên chúng ta nữa.

Giúp hiểu rằng tín hữu cũng nhận cùng một Đấng Giúp Đỡ mà Chúa Giê-xu đã ban cho các môn đồ Ngài.

làm những việc trỗi hơn Chúa Giê-xu? Và Chúa Giê-xu cứ tiếp tục giải thích đây! Chúa Giê-xu bảo họ rằng Ngài sẽ ban cho họ mọi điều họ cần để tiếp tục làm việc cho Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu cũng phán rằng Ngài sẽ ban cho họ một Đấng Giúp Đỡ nữa! Em nghĩ Đấng Giúp Đỡ ấy sẽ trông như thế nào? Đấng Giúp Đỡ này sẽ làm những công việc nào đây?

Một lần nữa, Chúa Giê-xu lại trả lời mọi câu hỏi trước khi các môn đồ Ngài kịp suy nghĩ ra câu hỏi nào. Chúa Giê-xu giải thích rằng Đấng Giúp Đỡ này không phải là một người nào đó các em có thể thấy được, nhưng là một Đấng không thể nhìn thấy nhưng lại rất thực – "Thần của Lễ Thật." Chúa Giê-xu sẽ ban cho họ Đức Thánh Linh. Họ sẽ không thể nhìn thấy Đức Thánh Linh, vì em không thể nhìn thấy các thần linh, nhưng họ sẽ nhận biết. Bằng cách nào đây? Chúa Giê-xu tiếp tục giải thích. Chúa Giê-xu phán: "Ta sẽ xin Cha Ta, và Ngài sẽ ban cho các con một Đấng Yên Ủi, giống như Ta vậy! Đấng Giúp Đỡ này sẽ hướng dẫn con, và thêm sức cho con, và ở với con mãi mãi. Ngài sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở các con những điều Ta đã dạy cho các con."

Chúa Giê-xu không muốn các bạn Ngài lo lắng hay phiền muộn. Ngài ban cho họ sự bình an. Ngài không ban cho họ sự bình an theo cách của thế gian nghĩ về sự bình an – được giải thoát khỏi chiến tranh và nan đề. Chúa Giê-xu ban cho họ sự bình an bên trong. Chúa Giê-xu biết rằng các môn đồ Ngài sẽ cần sự bình an sâu thẳm bên trong bởi vì nan đề sắp xảy đến và Chúa Giê-xu không muốn họ sợ hãi hay lay động hoặc hèn nhát. Và các em biết không? Chúa Giê-xu cũng không muốn các em sợ hãi hay lay động hoặc hèn nhát nữa. Ngay cả khi có chiến tranh hay nan đề, chúng ta có thể trông cậy nơi Ngài và không sợ hãi. Ngài đã ban cho chúng ta một Đấng Giúp Đỡ rồi!

Dẫu vậy, Chúa Giê-xu giải thích rằng Đấng Giúp Đỡ sẽ đến trên tất cả mọi người. Đấng Giúp Đỡ sẽ đến và sống trong lòng những ai đã chọn bước đi theo Chúa Giê-xu. Đấng Giúp Đỡ đến để ban bình an và dạy dỗ những ai tin rằng Chúa Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời, được sai đến trần gian để chết thay cho tội lỗi của họ. Còn em thì sao? Em có biết rằng Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, Ngài đã chết thay cho em để mở một lối đi cho em được công chính trước mặt Đức Chúa Trời không? Em có tin cậy Ngài bằng tất cả đời sống mình, bước đi theo Ngài và vâng lời Ngài không? Nếu em có tin thì ngay giờ phút em tin nhận, Chúa Giê-xu đã ban cho em Đấng Giúp Đỡ của Ngài rồi đó! Nhưng nếu em chưa tin, đừng chần chờ nữa. Hãy tin cậy Chúa Giê-xu ngay hôm nay!

**Trò Chơi
Câu Gốc**

Làm một chim bồ câu bằng cuộn giấy vệ sinh, in câu gốc trên giấy họa để bao lấy cuộn giấy vệ sinh. Đọc câu gốc trong khi tô màu và lắp ráp.

Cầu Nguyện

Cầu nguyện, cảm ơn Đức Chúa Trời về Đấng Giúp Đỡ giống như Chúa Giê-xu.

Chuẩn Bị Cho Tuần Tới

Bài 35
Gốc Nho Và Nhánh
Giăng 15:1-8

Bài Học Cho Thiếu Nhi

Một Đấng Giúp Đỡ

Hát: “Em thích đi Nhà Thờ” theo giai điệu của bài “Bác nông dân trong thung lũng.”

"Em thích đi nhà thờ, em thích đi nhà thờ,
Em thích những bài hát vui vẻ mà chúng em cùng hát, Em thích đi nhà thờ."

Dạy: Bao nhiêu em ở đây có lúc cũng cần giúp đỡ một việc gì đó? Tất cả các em, đúng không? Đoán xem! Đôi khi tôi cũng cần được giúp đỡ nữa! Khi em thường xuyên cần sự giúp đỡ, có phải bởi vì các em không cao đủ để với tới hay vì bàn tay của em không to đủ để mở cái gì đó không? Hay có thể cũng giống như tôi, các em chưa được học làm thế nào để làm một việc cần hoàn thành, giống như sửa xe hay đốn cây chẳng hạn!

Dẫu vậy, có bao giờ các em để ý thấy rằng đôi khi các em cần sự giúp đỡ ở những việc khác nữa hay không? Có thể đôi lúc thật khó cho em để vâng lời mẹ khi mẹ bảo em nhặt đồ chơi của em lên. Hay khó để mà em không đánh nhau với anh chị em mình không? Đôi khi, tôi cũng gặp khó khăn khi để làm điều đúng nữa đó! Điều này có làm các em ngạc nhiên không?

Sự giúp đỡ đang ở trên đường đến với em! Đức Chúa Trời muốn giúp đỡ chúng ta chọn lựa những điều phải. Và Đức Chúa Trời muốn giúp chúng ta nhớ tất cả những điều tuyệt vời mà Ngài đã dạy cho chúng ta trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời cũng muốn giúp chúng ta không lo lắng hay sợ hãi. Nếu em tin cậy nơi Ngài, và muốn vâng lời Ngài, Ngài sẽ giúp đỡ em. Đức Chúa Trời sẽ giúp em vào buổi sáng khi các em khó mà thức dậy. Và Ngài sẽ giúp đỡ các em vào buổi chiều khi các em giận dữ và muốn hét lên, nhưng lúc ấy em lại thật sự cần một giấc ngủ. Và Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ em vào buổi tối để không quên lời cảm ơn Ngài!

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa đã giúp con mọi việc trong ngày hôm nay.

Sinh Hoạt

- Cung cấp giấy tô màu và ô chữ sẽ làm tăng hiệu quả những gì bạn dạy hôm nay.
- Có thể in những câu Kinh Thánh trích từ Giảng 14 lên giấy màu.
- Dùng những công trình "bồ câu," giải thích rằng bồ câu tượng trưng cho "bình an" và Đức Thánh Linh. Có những ý tưởng như: xếp bồ câu bằng giấy, bồ câu làm bằng cuộn giấy vệ sinh, bồ câu chuyển động, và tượng thạch cao của những chú chim bồ câu ở Pa-ri.
- Để nhiều học viên tích cực hơn, nếu điều kiện cho phép, hãy chơi bóng rổ trò "C-O-N-N-G-Ư-A" nhưng thay bằng những chữ "B-Ì-N-H-A-N."
- Đối với những học viên lớn hơn: Hãy nói về cách chúng ta có thể nhận được sự bình an giữa khi gặp nan đề. Có một câu chuyện cấp dụng kể rằng về một buổi thi họa, các họa sĩ phải vẽ một bức tranh miêu tả sự bình an. Nhiều người vẽ cảnh trời quang mây tạnh trong khu vùng hay bờ biển hay nhà thờ. Nhưng có một bức tranh không giống những bức tranh khác, và đó chính là bức tranh đoạt giải. Bức tranh này miêu tả một con bão dữ dội quanh một vách đá vững chắc. Nhưng sự bình an được miêu tả trong cái tổ chim én nhỏ bé, trên một gò đá của vách đá đó. Ở trong chiếc tổ chim đó có một con chim mẹ đang che chở cho các con của nó. Đức Chúa Trời muốn làm như thế đối với chúng ta. Ngài không hứa một cuộc sống trơn tru, nhưng Ngài hứa ban sự bình an và Ngài đã ban cho chúng ta một Đấng Giúp Đỡ.
- Cũng áp dụng cho các học viên lớn hơn: Đây có thể là một dịp tốt để thảo luận điều Chúa Giê-xu ngụ ý khi Ngài nói rằng các môn đồ của Ngài có thể làm điều trời hơn những điều Ngài đã làm. Các môn đệ Ngài đã ở với Ngài suốt ba năm ròng. Họ đã đi bên cạnh Ngài và nói chuyện với Ngài và học hỏi từ nơi Ngài. Nhưng khi Ngài trở về với Đức Chúa Cha, Ngài sẽ ban Đấng Giúp Đỡ. Đấng Giúp Đỡ này không chỉ đi với họ và nói chuyện với họ mà thôi. Đấng Giúp Đỡ này sẽ ngự trong họ mãi mãi! Họ sẽ có quyền năng của Đức Chúa Trời trong họ, không chỉ là bên cạnh họ!

Gốc Nho và Nhánh

Giăng 15:1-8

SINH HOẠT